



ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว โดยถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง รายชื่อผู้สมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ กรมการปกครองได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องตามกำหนดเวลา แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบโปรดนำหลักฐาน ได้แก่ ใบตรวจสอบข้อมูลฯ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrselectiondopa@gmail.com ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องตามกำหนดเวลา กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ กรมการปกครองจะประกาศแจ้ง วัน เวลา สถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th และ <https://dopa.thaijobjob.com/> ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)

อธิบดีกรมการปกครอง